



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคาของงานจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๐๖,๕๗๕.๗๓ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์)

ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑ มีสัญชาติไทย และจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

๒ ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๒.๑ ประเภทที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

๒.๒ ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา มากกว่า ๒๐ ปี

๒.๓ ระดับ(ที่ปรึกษา) : ระดับ(ที่ปรึกษา) : ๑ (ตามคุณสมบัติทั่วไปที่กำหนดของ

ประเภทที่ปรึกษานิติบุคคล)

๒.๔ จำนวนโครงการ : มากกว่า ๓ โครงการ โดยเป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร ที่มีมูลค่าสัญญามากกว่า ๕ ล้านบาทต่อโครงการ ใน ๕ ปีที่ผ่านมา

๒.๕ มีความชำนาญทางด้านข้อมูลสาขา

- พลังงาน (Energy Sector : EG)

D๑๐๐ : พลังงาน (Energy)

D๑๐๑ : การพยากรณ์ความต้องการพลังงาน (Energy Demand Forecasting)

D๑๐๓ : การวางแผนด้านพลังงาน (Energy Planning)

D๕๐๐ : พลังงานอื่นๆ และพลังงานทดแทน (Miscellaneous And Renewable Energy)

- การบริหารและการพัฒนาองค์กร (Management and Institutional Development Sector : MID)

S๑๑๑ : การพัฒนาองค์กร (Institutional Development)

S๑๑๓ : การวางแผนธุรกิจ (Business Planning)

S๑๑๕ : ตัวชี้วัด (KPI)

- การวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation Sector : RE)

U๗๐๐ : การติดตามผล/การประเมินผล/การวิจัย (Monitoring, Evaluation, Research)

U๗๐๐Q : การบริหารและพัฒนาองค์กร (Management and Institutional Development Sector)

U๗๐๐S : การวิจัยและการประเมินผล (research and Evaluation Sector)

๓ บุคลากรในคณะที่ปรึกษาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง การจัดทำโครงสร้างองค์กร การวางแผนการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาองค์กร การวางแผนธุรกิจ ตัวชี้วัด (KPI) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) บริหารธุรกิจการตลาด บัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ การวางแผนด้านพลังงาน มีความรู้ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ และเคยมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา/มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรเชิงธุรกิจมาก่อน

๔ มีผลงานการเป็นที่ปรึกษาในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า

๕ บุคลากรในคณะที่ปรึกษาจะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามข้อ ๒ - ๓ และมีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาต้องมีบุคลากรสนับสนุน (Supporting Staff) อย่างเพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ยังต้องมีบุคลากรสนับสนุน และสามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษาได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ๒๐๐ ถ. งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ (กองวางแผนวิสาหกิจ ชั้น ๑๐ อาคาร LED) ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ www.pea.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๙๐-๕๗๓๘ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ๒๐๐ ถ. งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ (กองวางแผนวิสาหกิจ ชั้น ๑๐ อาคาร LED)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวอินทิรา เนียมศรี)

ผู้อำนวยการกองวางแผนวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค